

ผู้ที่ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗ โครงการ

ตามมาตรา ๕๒ (๒) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ

โครงการตามขอบเขตงาน : โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ในการยกระดับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศและแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่

เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ที่	รหัส	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน
๑	B๒-๐๐๓/๑-๒-๖๕	สื่บล้านกล้องป้องกันประเทศไทย ระบบให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกหน่วยงานทั่วประเทศไทย ภายในเสี้ยววินาที โดยไม่ต้องจำเลขหมาย ไม่ต้องรอสาย ไม่ต้องอธิบายจุดเกิดเหตุ	มูลนิธิ ฟ้าใหม่เพื่อ วัยศึกษา
๒	B๒-๐๐๔/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ในการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศและแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง
๓	B๒-๐๐๕/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ในการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ และแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๔	B๒-๐๐๖/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	มหาวิทยาลัยมหิดล
๕	B๒-๐๐๗/๑-๒-๖๕	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin ในการยกระดับระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในการถ่ายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร และ ระบบนิเวศอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางการแพทย์ (IoMT)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๖	B๒-๐๐๘/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย	บริษัท มิว สเปนซ์ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด
๗	B๒-๐๐๙/๑-๒-๖๕	โครงการศึกษาเพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital Twin (The Study of Enhancing the Telecommunications Industry through Digital Twin Applications)	สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)